



Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2022

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

**Thân ái gửi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động Công ty Cổ phần ACC 244
Tổng công ty Xây dựng công trình Hàng không ACC
Quân chủng Phòng không - Không quân**

Các đồng chí thân mến!

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Công ty cổ phần ACC 244, Tổng công ty Xây dựng công trình Hàng không ACC, Quân chủng Phòng không - Không quân (10/7/1972 - 10/7/2022), thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động đã và đang công tác tại Công ty cổ phần ACC 244 lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trải qua 50 năm chiến đấu, xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân, trực tiếp là Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng công trình Hàng không ACC; được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân các địa phương; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; các thế cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động Công ty cổ phần ACC 244 đã phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân chủng Phòng không - Không quân anh hùng; đoàn kết, dũng cảm trong chiến đấu; tự lực, tự cường, năng động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết hợp kinh tế với quốc phòng, thực hiện có hiệu quả chính sách đền ơn, đáp nghĩa, an sinh xã hội trên địa bàn; góp phần tích cực vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Tôi nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những thành tích và sự tiến bộ, trưởng thành của Công ty cổ phần ACC 244 trong 50 năm qua. Mong rằng, trong giai đoạn cách mạng mới, các đồng chí tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu gắn với xây dựng Công ty vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và không ngừng tiến bộ.

Chào thân ái và quyết thắng!

Đại tướng Phan Văn Giang